

Số /BC-SKHCHN

Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm triển khai thi hành Luật ANQG năm 2004 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ văn bản số 1377/CAT-PV01 của Công an tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo Tổng kết 15 năm triển khai thi hành Luật ANQG năm 2004.

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện

Phổ biến tuyên truyền và quán triệt lại các văn bản chỉ đạo chủ yếu của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện Luật An ninh Quốc gia năm 2004; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/2005/CT-TTg ngày 11/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật An ninh quốc gia.

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 550/UBND- KH ngày 31/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh quốc gia

Sở đã tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới";

Tuyên truyền Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc"; Thông tri số 13-TT/TU ngày 17/8/2006 của Tỉnh Ủy; Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của UBND về thực hiện Quyết định số 512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tuyên truyền và triển khai Nghị định số 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Kế hoạch số 288-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, để bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Tổ chức tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng về thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; tư tưởng hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự; nội dung đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chế độ, nội quy, quy tắc, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của công dân trên lĩnh vực an ninh trật tự trên hệ thống văn phòng điện tử I-office và trang thông tin điện tử của Sở.

2. Kết quả triển khai thực hiện

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới từ nội dung tới hình thức, biện pháp, tổ chức vận động CCVC, Đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CCVC, các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, văn hoá, xã hội... Thông qua công tác phát động đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình có liên quan về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân để tham mưu, đề xuất cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành "điểm nóng", phức tạp về an ninh trật tự.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, CCVC nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh với các hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phòng chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" từ trong nội bộ

Thường xuyên giáo dục CBCC nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố lực lượng tự vệ. Các ngày Lễ Tết, ngày cao điểm đều tăng thêm trực lãnh đạo để giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra trong cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công an khu vực. Sở cũng đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan an toàn, Tổ an ninh nội bộ, xây dựng nội quy bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế về quản lý công tác văn thư, thông tin lưu trữ, các tài liệu mật của cơ quan.

Kịp thời động viên, khích lệ CCVC tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị "An toàn về an ninh trật tự" xây dựng mối quan hệ làm việc hài hoà, ổn định và tiến bộ trong đơn vị; Thực hiện tốt nội quy cơ quan, thực hành tiết kiệm điện nước, xăng dầu; giữ gìn môi trường cơ quan luôn xanh, sạch đẹp để xây dựng cơ quan, công sở "Văn minh - Sạch đẹp - An toàn" thực hiện chào cờ đầu tuần, chấp hành luật lệ giao thông...

Tổ chức các buổi phổ biến tuyên truyền Pháp luật của Nhà nước và nhắc nhở cán bộ công chức viên chức và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đều đặn các đợt học tập Nghị quyết của Đảng, nắm vững và chấp hành chính sách Pháp luật của Nhà nước nội quy cơ quan;

Tổ chức các nội dung tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân qua mạng văn phòng điện tử cho tất cả 100% đoàn viên, CCVC và người lao động;

Có tỷ lệ 100% CCVC cam kết thi đua xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn về ANTT.

Có tỷ lệ 100 % tập thể đạt lao động tiên tiến và được tặng giấy khen của Giám đốc Sở

Có tỷ lệ 100 % CCVC và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Tham gia hưởng ứng phát động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm.

Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự”.

Trên đây là báo cáo tổng kết 15 năm triển khai thi hành Luật ANQG năm 2004 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Kính gửi Công an tỉnh Đồng Nai tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (b/c).
 - Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
 - Các phòng/đơn vị (th/hiện);
 - Lưu: VT, VP.
- D:\VP010-baocaotongketonam\3b

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đoàn Tấn Đạt